

รายงานผลการดำเนินงานของ สทค. ประจำปี 2560
(มกราคม – ธันวาคม)

.....

1. ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม

- 1.1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง “ขอหารือเพื่อหลักการปฏิบัติของกฎหมาย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการให้บริการพร้อมเพย์” ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการให้บริการพร้อมเพย์เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ยื่นหนังสือต่อคุณมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการกิจการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “ขอคิดเห็นเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...”
- 1.3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง “ขอคิดเห็นเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม” เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และสอดคล้องกับรายจ่ายในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง “ขอให้พิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการพร้อมเพย์ผ่านการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย”
- 1.5 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคุณมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมการกิจการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่อง “ขอเสนอข้อคิดเห็นของ สทค. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลกระทบต่อ การประกอบกิจการโทรคมนาคม”

- 1.6 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสพท ชุดที่ 12 พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือ ในความร่วมมือพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การนำเสนอแผน Digital Academy โดยเน้นการทำ Technology Certification ซึ่งเป็นนโยบาย ของกระทรวงฯ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของ ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
 2. การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยโดยมุ่งหวังให้ ประเทศเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
 3. เสนอข้อคิดเห็นจากการสัมมนา TCT/TTA Joint Seminar 2017 เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลของนโยบายระดับชาติ อันจะเป็น ประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินทางประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง พัฒนาประเทศสู่ศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
- 1.7 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองประธาน คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... คนที่สอง เรื่อง “ข้อคิดเห็นกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลกระทบต่อ การประกอบกิจการโทรคมนาคม” โดย ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าธรรมเนียม บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ ผู้ประกอบการในปัจจุบัน รวมถึงทบทวนการกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อลดภาระต้นทุนการประกอบกิจการ อันจะสะท้อนถึง อัตราค่าใช้จ่ายบริการซึ่งส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรง
- 1.8 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เรื่อง ขอ เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ...
- 1.9 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สทค. โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ร่วมกับนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมและ สนับสนุนโครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ตามนโยบายของรัฐบาล โดย กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว

ในการรับและโอนเงินระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับระบบโอนเงินประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

- 1.10 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ดร.อชิป อัศวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมประชุมกับสมาคมธนาคารไทย โดยมี คุณยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุม เรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay เพื่อหารือกำหนดแนวทางความร่วมมือ และผลักดันการดำเนินงานของโครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมความเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงความเห็นต่อการส่งข้อมูลเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
- 1.11 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ยื่นหนังสือต่อ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เรื่อง “ขอส่งข้อคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับปี 2560 และเหตุผลสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐประเภทกิจการโทรคมนาคมและเครื่องอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ที่ควรจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 ตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิม” ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2560 นั้น ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 20 ได้กำหนดให้กิจการที่ได้รับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐประเภทกิจการโทรคมนาคมอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีตามอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดรายรับจากการให้บริการ ในขณะที่กฎหมายสรรพสามิตที่มีผลบังคับใช้ที่กำหนดให้กิจการโทรคมนาคมเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 โดยอาจมีผลกระทบเกิดขึ้นต่อกิจการโทรคมนาคม รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุ โทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- 1.12 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ยื่นหนังสือต่อคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ขอหารือหลักการปฏิบัติในการใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อให้การดำเนินการให้บริการพร้อมเพย์เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การผลักดันให้นโยบาย Nation E – Payment ของประเทศสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
- 1.13 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพล.อ.อ. ธารศรี ประธาน กสทช. พร้อมด้วย คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ สวนจตุจักร ถนนพหลโยธิน ทั้งนี้ พิธีเปิดงานดังกล่าวเป็นไปตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทศ. สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคม

แบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศพร้อมรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

- 1.14 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เข้าร่วม “การแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน” ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 1.15 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ดร. มนต์ชัย หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 ได้ แถลงทิศทางการดำเนินงานของ สทค. ปี 2560 - 2562 ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการ ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวงโทรคมนาคม พร้อมช่วยนำเทคโนโลยี ด้านโทรคมนาคมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของประเทศและสังคม "ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
- 1.16 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าการแถลงข่าว “การจัดตั้ง Thailand Banking Sector CERT” ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 1.17 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกัน และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชา สังคม ซึ่งถือเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างยั่งยืนเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนา อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน
- 1.18 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมให้ผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่ระดับโลกมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อ บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือ เป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ให้สามารถดึงดูดการลงทุนและประสานความร่วมมือจากผู้ให้บริการ ข้อมูลรายใหญ่ระดับโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและทุกด้าน อย่างยั่งยืน
- 1.19 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย Fintech & Security และ IoT เพื่อบูรณาการความ ร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการรวม เอาพลังทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรม โทรคมนาคมไทยพัฒนาเทียบเท่าประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน เทคโนโลยีของภูมิภาค ตลอดจนจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและ ทุกด้านอย่างยั่งยืน
- 1.20 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน

เพื่อผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน

2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคม

- 2.1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 สทศ. จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ญีปุ่น (TCT/TTA Joint Seminar 2017) ในหัวข้อ “Public and Private Sector Collaboration for Digital Infrastructure” ณ ห้องประชุม โรงแรม อนันตราสยาม กรุงเทพฯ
- 2.2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 สทศ. จัด Workshop ระดมความคิดเห็นจากการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2017 เพื่อนำเสนอแนวทางในการปฏิรูปอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งโครงการพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยการรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าว จะนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย กฎหมายต่อไป
- 2.3 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สทศ. โดย คุณศุภชัย เจียรนวนนท์ นายก สทศ. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Future of StartUp Investment in Asia” ในงาน StartUp Thailand 2017 เพื่อเปิดมุมมองในการปรับตัว แนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม StartUp ให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3 ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม ดังนี้

ในปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม) สทศ. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการอนุกรรมการ และคณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้

- 3.1 คุณวิชัย เบญจรงค์กุล นายกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษา ด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนกำลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 3.2 คุณศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยทำหน้าที่เป็นประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

- 3.3 ดร. มนต์ชัย หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยววรรณ รองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 3.4 ดร. มนต์ชัย หนูสง นายก สทค. ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยววรรณ รองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- 3.5 ดร. อธิป อัสวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทนหลัก และคุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสำรอง สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 3.6 ดร. สุพจน์ เตียรุจติ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 3.7 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น กรรมการบริหาร ในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- 3.8 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็น คณะอนุกรรมการ นโยบายชื่อโดเมน มุลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
- 3.9 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยววรรณ รองเลขาธิการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและคู่มือการประเมินสมรรถนะ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ในคณะอนุกรรมการ มาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- 3.10 คุณธิดิฐ์ นันทพัฒน์ศิริ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนหลัก และคุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสำรอง สทค. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกิจบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 3.11 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมการประชุม ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC -19) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- 3.12 คุณปัญญาสาร ปรีศววงศ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนหลัก และคุณวีระ รัตน์แสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสำรอง สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำหนด มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานพัฒนา มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- 3.13 คุณปัญญาสาร ปรีศวรงค์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนหลัก และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสำรอง สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม สำนักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 3.14 คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงาน สทค. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารจากสายอากาศเป็นสายใต้ดิน เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าร่วมกับ กฟน.
- 3.15 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาสื่อสารและไปรษณีย์ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
- 3.16 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม

- 4.1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบนิยามและตลาดสื่อสาร” ณ ห้องประชุม การ์เด็น โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 4.2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “ระดมความเห็นแนวทางการจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจไอทีคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์” ณ ห้องประชุม อาคารชินทาวเวอร์ B ชั้น 17 จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- 4.3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กรอ.อศ.” ณ ห้องประชุม ปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 4.4 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ “ทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2560” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
- 4.5 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม “คณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- 4.6 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดร. อธิป อัครวานันท์ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 12 เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการด้านอภิบาลอินเทอร์เน็ต” ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 4.7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านการค้าบริการและการลงทุน” ณ ห้องประชุม อาคารจตุรยุธ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 4.8 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “แผนการจัดให้บริการการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม” ณ สโมสรกองทัพบก จัดโดย สำนักงาน กสทช.
- 4.9 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” ณ ห้องนภลัย โรงแรมดุสิตธานี
- 4.10 เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “ASIA Pacific Digital Societies Policy Forum” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 4.11 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คุณพัชรี พงศ์นิรชร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและนันทนาการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2” ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงาน กสทช.
- 4.12 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
- 4.13 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
- 4.14 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ณ ห้องประชุม Conservatory 1 – 2 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ

- 4.15 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูปประเทศ Reform Forum ก้าวใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้พระราชบัญญัติ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ” ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 4.16 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.สุพจน์ เตียรุจติ เลขาธิการ และผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ รองเลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการ แห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ” ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 4.17 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ ห้องประชุม อาคารชั้นทาวเวอร์บี จัดโดย สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ
- 4.18 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงาน “Cybersecurity Policy Workshop Top Executives” ณ ห้องประชุม อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคารบี ชั้น 20 จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน)
- 4.19 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการ สัมมนาอบรม “หลักสูตรพลังเครือข่ายสมาคมการค้า The Power of Networking” ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 กรุงเทพฯ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 4.20 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วม “การแถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณปี 2560” ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ (รางน้ำ) จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
- 4.21 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วม “รับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. 4 ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน CB” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จัดโดย สำนักงาน กสทช.
- 4.22 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการ สัมมนาเรื่อง “Artificial Intelligence : AI -Next move for the smarter business in the digital age” ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- 4.23 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “ระดมความเห็นความร่วมมือสื่อออนไลน์กับเครือข่ายมือถือ” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลรามธิบดี
- 4.24 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คุณจำรัส ต้นตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” ณ ห้องประชุม สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- 4.25 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ดร. สุพจน์ เขียวรุฒติ เลขาธิการ ในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Big Bang 2017” ณ ห้องประชุม อาคารอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 4.26 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 คุณปัญญาสาร ปรีศวงศ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงานเปิดตัว “โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน Village E Commerce” ณ ห้องประชุม โรงแรมบางกอกกษฎา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 4.27 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...” ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 4.28 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คุณจำรัส ต้นตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920 – 925 MHz.” ณ ห้องประชุม สโมสรทหารบก จัดโดย สำนักงาน กสทช.
- 4.29 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คุณปัญญาสาร ปรีศวงศ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลกับยานยนต์ Connected and Automated Vehicles” ณ ห้องประชุม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงาน กสทช.
- 4.30 เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงาน “OECD Southeast Asia Regional Forum” ณ ห้องประชุม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 4.31 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คุณจำรัส ต้นตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีตามแนวทางประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ จัดโดย สำนักงาน กสทช.

- 4.32 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “International Symposium on Digital Financial” ณ ห้องประชุม โรงแรมโอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงาน กสทช.
- 4.33 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วม “ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใช้คลื่นความถี่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม” ณ ห้องประชุม โรงแรมรามารักษ์ กรุงเทพมหานคร
- 4.34 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการเสวนา “การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงาน” ณ ห้องประชุม โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- 4.35 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คุณเลิศรัตน์ ระตะนานุกุล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน “Digital Transformation Thailand” ณ ห้องประชุม อาคาร Empire Tower จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 4.36 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Data Center & IT Transformation to Thailand 4.0” ณ ห้องประชุม โรงแรมแคลิฟ สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
- 4.37 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คุณจรัส ตันตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุม “ติดตามการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาคารพาณิชย์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนบริการพร้อมเพย์” ณ ห้องประชุม สำนักงาน กสทช.

5. ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 5.1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สทค. ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 ซึ่งด้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลที่อยู่ในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านสาธารณกุศล ณ สนามกอล์ฟ กรีน วิลเลจ คันทรีคลับ บางพลีสมุทรปราการ
- 5.2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สทค. ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 27 ปีของการก่อตั้ง สทค. ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
- 5.3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 สทค. ได้รับเชิญจากบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เยี่ยมชม พบปะกับผู้ประกอบการค้าโทรคมนาคมชั้นนำ รวมทั้งประสานความสัมพันธ์อันดีเพื่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมระหว่างกัน ทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มิตรี อันดีระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและด้านดิจิทัลของไทย ผ่านกลไกการทำงานของ สทค.

6. ด้านการจัดพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม

- 6.1 พัฒนาเว็บไซต์ของ สทค. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

7. ด้านสมาชิกภาพของ สทค.

ในระหว่างเดือนมกราคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560 สทค. มีสมาชิกใหม่เพิ่ม จำนวน 250 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จำนวน 2 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 237 ราย สามัญรายปี จำนวน 11 ราย

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2560 สทค. มีสมาชิกรวม 1,502 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จำนวน 52 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 1,342 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จำนวน 108 ราย

สมาชิคนิติบุคคล จำนวน 52 ราย ประกอบด้วย

1. The Telecommunications Association of Japan (TTA)
2. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บางกอก เทลคอม จำกัด
5. บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
15. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

16. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
18. บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
21. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
22. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด
23. บริษัท ฟุ่หยวน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
24. บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด
27. บริษัท ทู ดิจิตอล พลัส จำกัด
28. บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
29. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
30. บริษัท ทู มูฟ จำกัด
31. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
32. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเกตเวย์ จำกัด
33. บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
34. บริษัท อนันดา เทคโนโลยี จำกัด
35. บริษัท ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี จำกัด
36. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
37. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
39. บริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน)
40. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
41. บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทลคอม จำกัด (มหาชน)
42. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
43. บริษัท ควอลคอมม์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อิงค์
44. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
45. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
46. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
47. บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
48. บริษัท ไทย ไซน่า ไฟเบอร์ ออปติกส์ จำกัด

49. บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
50. บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
51. บริษัท แฟ็กซ์ ไลท์ จำกัด
52. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มแปย์ จำกัด

8. ด้านสถานภาพการเงิน

เมื่อสิ้นปี 2559 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,507,177.08 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 3,632,284.29 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 4,874,892.79 บาท ในระหว่างปี 2559 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,000,747.39 บาท มีรายจ่ายจำนวน 3,865,246.70 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 1,135,500.69 บาท

เมื่อสิ้นปี 2560 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9,320,647.01 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 7,016,925.18 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 2,303,721.83 บาท ในระหว่างปี 2560 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,262,200.59 บาท มีรายจ่ายจำนวน 4,480,007.93 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 782,192.66 บาท
